



สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<b>ไวรัสซิกา</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ว่า ได้แต่งตั้งคกก.ทุกจังหวัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะนี้เหลือเพียง 4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในระยะพักตัว ได้แก่ เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ โดยพบผู้ป่วยประปรายแค่ 10 คนเท่านั้น และขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลิตกับดักไขยุงลาย ล่อให้ยุงมาวางไข่และนำไปกำจัดทิ้ง ขยายไปทั่วประเทศกว่า 1 ล้านชุด ขอให้ประชาชนอย่าแตกตื่นและเชื่อมั่นกระบวนการที่สธ.กำลังดำเนินการอยู่ ว่าสามารถควบคุมเชื้อไวรัสซิกาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ต้องร่วมกันกำจัดแหล่งน้ำขังหรือพื้นที่เสี่ยงที่ยุงไปวางไข่เพื่อป้องกันด้วย
ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์	-เสนอข่าว น.พ.อานวย กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสสจ.เชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (1 ก.ย.) ว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นทั้งหมด 9 ราย และกล่าวว่า โรคนี้ไม่น่าเป็นห่วง เพราะสามารถรักษาให้หายได้ภายใน 5 วัน ซึ่งยังพบเพียงในพื้นที่อำเภอสันทราย และไม่พบการระบาดในพื้นที่อื่น ทั้งนี้ยืนยันว่า ยังไม่มีรายงานพบหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้วมีภาวะศีรษะเล็กตามที่เป็ข่าว
ไอ.เอ็น.เอ็น	-เสนอข่าว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานล่าสุดจากรองนพ.สสจ.เชียงใหม่ ว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 2 ราย ปี เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 18 ปี และรายที่สองเป็นเพศหญิงอายุ 74 ปี ทั้ง 2 คน อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติการตามแนวทางที่ศูนย์ฯ กำหนดไว้ รวมขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยไวรัสซิกา แล้ว 9 ราย หายป่วยแล้ว 7 ราย ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอสันทราย ได้แก่ ตำบลสันพระเนตร, ตำบลหนองหาร และตำบลหนองแฝก
ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	<b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b> -เสนอข่าว ประเทศมาเลเซียพบผู้ป่วยไข้ซิการายแรกของประเทศ เป็นหญิงชาวมาเลเซียที่เพิ่งเดินทางกลับจากสิงคโปร์ ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์เพิ่มเป็น 115 คน รวมถึงสตรีมีครรภ์ 1 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว
เว็บไซต์คมชัดลึก ศูนย์ข่าวแอฟริกา	-กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ 31 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 151 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีผู้ติดเชื้อที่เป็นสตรีตั้งครรภ์รายที่สองด้วย และมีบางส่วนที่เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่นอกกลุ่มพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่การระบาด
เว็บไซต์คมชัดลึก ศูนย์ข่าวแอฟริกา	-ผลศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร โรคติดต่อแลนเซต ระบุว่า ประชากรอย่างน้อย 2,600 ล้านคนในแอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก อาศัยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสซิกา แต่เป็นพื้นที่ที่มีภูมิอากาศและยุงชุม เอื้อต่อการที่ไวรัสจะแพร่ระบาดได้
ไอ.เอ็น.เอ็น	<b>โรคไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นเด็กอายุ 9 ขวบ ในพื้นที่อำเภอหางดง รวมขณะนี้เชียงใหม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 2,933 ราย เสียชีวิตแล้วรวม 3 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกพื้นที่กำกับดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกาอย่างใกล้ชิด ตามแผนสอบสวนโรคและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดในพื้นที่รัศมีโดยรอบที่พักอาศัยของผู้ป่วยด้วย
Hfocus	<b>สิทธิบัตรยาไวรัสตับอักเสบบี</b> -เสนอข่าว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ยื่นคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์ ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ใช้กฎหมายสิทธิบัตรปลดล็อกการค้าผูกขาดตลาด เปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการและบริษัทยาชื่อสามัญรายอื่นสามารถผลิตยาและขายได้ในราคาที่ถูกลงและมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและสุขภาพของประเทศ โดยหลังยื่นคำคัดค้านแล้ว สำนักสิทธิบัตรจะรับเรื่องและแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่ามีการคัดค้าน และผู้ขอรับสิทธิบัตรจะมีเวลา 90 วันในการโต้แย้งคำคัดค้าน เมื่อสำนักสิทธิบัตรได้รับเอกสารทั้งหมดจากทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาและตัดสินว่าจะปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรตามที่มีการคัดค้านหรือไม่

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์Hfocus	<p><b>สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสถาบันเครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง “สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” ยอดสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนตกหล่น 3 พันรายชื่อ และการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีเลขที่สมาชิกและที่อยู่แนบท้าย อาจทำให้บัตรเลือกตั้งส่งไม่ถึง อยากให้คกก.สภาวิชาชีพฯ เร่งตรวจสอบและชี้แจง</p> <p>-ด้าน สำนักงานเลขาธิการสาธารณสุขชี้แจงผ่าน Facebook ยืนยันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียง 17,302 คน</p>
โลกวันนี้วันสุข	<p><b>การพัฒนาพร.รัฐ</b></p> <p>-เสนอบทความ เสนอให้มีการพัฒนาพร.รัฐ โดยการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจะให้เกิดการรักษาพยาบาลประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีการค้นคว้าวิจัย ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนยากจน</p>
คมชัดลึก	<p><b>รับสมัครเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอโฆษณา ประกาศรับสมัครเลขาธิการ สปสช. ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.</p>
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3	<p><b>ร้องเรียนรพ.ทำคลอดลูกตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.สระแก้ว แม่ร้องเรียนต่อมูลนิธิปัญหา กรณีลูกเสียชีวิตขณะทำคลอดในโรงพยาบาล เนื่องจากพยาบาลได้ออกไปกินอาหารขณะที่ผู้ร้องเรียนกำลังอยู่ในห้องคลอดหลังน้ำคร่ำแตก โดยหลังจากพยาบาลฉีดยาให้แล้ว ได้บอกว่า หากมีลมเบ่งก็ให้เบ่งออกมาเลย แล้วเดินออกจากห้องไป หลังจากนั้นเมื่อมีลมเบ่งจึงได้เบ่งจนหัวลูกโผล่ออกมา แต่ไม่มีแรงเรียกพยาบาล เมื่อพยาบาลเข้ามาพบจึงดูก่อนโทรศัพท์หาแพทย์เวร แต่กว่าแพทย์เวรจะมาถึงเด็กได้เสียชีวิตแล้ว และเมื่อมารับศพลูกพบว่า โรงพยาบาลได้นำศพใส่ถุงดำ 3 ชั้น แล้วมัดใส่กล่อง ทำให้โกรธมาก จึงมาร้องเรียนกับนางปวีณา และระบุว่า ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีทารกคลอดตายโรงพยาบาลแห่งนี้ถึง 4 คนแล้ว</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>แอบอ้างโลโก้ สธ.ขายครีม</b></p> <p>-แฟนเพจกระทรวงสาธารณสุขหลายคน ได้แจ้งข้อมูลเพจปลอม โดยใช้ชื่อเพจว่า สำนักงานสาธารณสุข พร้อมโลโก้กระทรวงสาธารณสุขเดิม โฆษณาขายครีมลดริ้วรอย ยี่ห้อ goji cream โดยแอบอ้างสรรพคุณว่าจะทำให้หน้าเด็กลง 15 ปี ดีกว่าโบทอกซ์</p>
ไทยโพสต์	<p><b>คัดค้านบ.เหล้าทำกิจกรรมในโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นายคาร์ณ ชูเตชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยแกนนำนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และองค์กรต้นน้ำเมา เดินทางไปยังสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อคัดค้านกรณีบริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสุราต่างประเทศรายใหญ่ในไทย ร่วมกับสถานทูตอังกฤษ จัดกิจกรรมละครแฝงการสร้างทัศนคติบวกต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน</p>
มติชน,ไทยโพสต์,ข่าวสด,ไทยรัฐ,ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>สพฉ.ชี้ปมหัวใจไม่ทำให้ “ตับแตก”</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณี อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาที่ผูกคอตายในห้องควบคุมตัวโดยใช้ถุงเท้า และผลชันสูตรพบว่าตายเพราะเลือดออกในช่องท้องจากการถูกของแข็งกระแทก โดยมีการกล่าวอ้างว่าอาการตับแตกอาจเกิดจากปมหัวใจของแพทย์ ว่า การปมหัวใจต้องกดบริเวณกลางหน้าอกของผู้ป่วย ซึ่งห่างจากตับมาก ถึงปมผิดวิธีก็ไม่น่าจะทำให้ตับแตกได้ อาจแค่มีอาการช้ำในบริเวณที่ปม หรือซี่โครงหักหากผู้ป่วยผอมบางมากหรือบาดเจ็บอื่น ๆ อยู่ก่อน ซึ่งหากซี่โครงหักก็ไม่น่าจะกระทบไปถึงบริเวณตับ สิ่งที่สำคัญคือ อยากให้ประชาชนทุกคนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกต้อง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนที่รถฉุกเฉินจะไปถึง</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p><b>อย.ยืนยัน “วิตามินแบบสูบ” ไร้ประโยชน์</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ยืนยันว่า วิตามินแบบสูบไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. เพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากปริมาณวิตามินที่ระบุไว้ข้างฉลากมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่มีผลการวิจัยยืนยันเรื่องผลต่อร่างกาย และวิตามินต้องดูดผ่านความร้อน ทำให้เสียสภาพจนประสิทธิภาพลดลง หากต้องการวิตามินแนะนำให้เลือกซื้อจากร้านขายยาและได้รับการรับรองจาก อย.เท่านั้น หรือหากต้องการมีผิวสวยและร่างกายแข็งแรง ให้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>แพทย์เตือนภูมิแพ้ตายได้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กรณีแพทย์สันนิษฐานว่า เด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีอาการคันและมีตุ่มขึ้นที่บริเวณท้องหลังรับประทานแกงจืดเต้าหู้ที่โรงเรียน เกิดจากการแพ้ แต่ครูให้เด็กกินเต้าหู้ไข่เพื่อพิสูจน์และไม่มีอาการแพ้ จึงถูกให้กราบขอขมาครุหน้าเสาธง ว่า การแพ้อาหารเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าแพ้อาหารหรือสารใด ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ครูไม่ควรทดสอบเอง ถ้าเกิดเด็กแพ้อาหารจริงอาจเกิดปัญหาตามมา โดยถ้าแพ้มาก อาจจะทำให้เสียชีวิตได้</p>
มติชน,ไทยรัฐ,คมชัดลึก,บ้านเมือง	<p><b>หญ้าผมยุ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงพืชสมุนไพร "หญ้าผมยุ่ง" ว่า ภาคกลางเรียก 'ผักกระชับ' จัดเป็นวัชพืชพื้นบ้านที่เกิดขึ้นตามท้องนา ชาวบ้านชุมชนบ้านทะเลน้อย อ.แกลง จ.ระยอง นิยมบริโภคเนื่องจากสรรพคุณในตำรายาโบราณเชื่อว่าช่วยกระชับมดลูก แก้ปวดประจำเดือน ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ระบายประสาท แก้โรคมะลาเรีย ไขข้ออักเสบ กระเพาะอักเสบ แก้ปวดกล้ามเนื้อ ใบและลำต้นนำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกแผลปวดบวม แผลงัดต่อย รักษาโรคหิด หรือนำมาต้มเอาน้ำมาล้างแผล แก้ปวดศีรษะ ปวดหู แก้หวัดได้ด้วย ส่วนเมล็ดแก่ มีงานวิจัยของต่างประเทศพบว่าอาจช่วยรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วย โดยจะนำมาทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ว่ามีสาระสำคัญใด และมีสรรพคุณดังกล่าวจริงหรือไม่ ทั้งนี้ แนะนำให้รับประทานเป็นอาหาร โดยเฉพาะต้นอ่อนที่ใช้เวลาเพาะประมาณ 2-3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพบว่าต่อมน้ำมันที่อยู่ใต้ใบสามารถนำมาทำน้ำมันหอมระเหยด้วย</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p><b>สธ.เตรียมพร้อมบริหารงบฯ ปี60</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการงบลงทุนทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการทุจริต</p>
แนวหน้า	<p><b>Service Plan</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบของเขตสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน 13 สาขา และเพิ่มเติมอีก 2 สาขา ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม สามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลงได้ โดยมีผลงานที่แต่ละเขตนำเสนอ 39 เรื่อง อาทิ สาขาโรคหัวใจ ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพเขต 2 สาขาหัวใจที่สามารถให้ยาเพื่อเปิดหลอดเลือดครบ 100% และมีแผนพัฒนาให้รพ.สต.คัดกรอง วินิจฉัย ส่งต่อ และให้ยาแอสไพรินในภาวะที่สงสัยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ การลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 4 โดยความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ช่วยลดคิวผ่าตัดเฉลี่ย 2-6 เดือน ในโรงพยาบาลรัฐ ส่วนเอกชนเหลือ 1-4 สัปดาห์</p>
ไทยโพสต์	<p><b>แนวทางป้องกันเด็กถูกล่อลวง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลคนหายฯ พบว่า ปัญหาเด็กหายออกจากบ้านมีรุนแรงมากขึ้น การป้องกันเด็กให้พ้นอันตรายจากคนแปลกหน้า ลดความเสี่ยงจากการถูกล่อลวง ถูกลักพาตัว หรือพลัดหลง สามารถทำได้เมื่อลูกโตพอรู้ภาษา พ่อแม่ผู้ปกครองควรสอนลูกให้อยู่ในสายตา ไม่วางใจคนแปลกหน้า กำชับลูกให้ลูกรู้จักระวังตัว โดยตั้งเป็นกฎให้เด็กไม่รับของ หากอยากให้ต้องให้พ่อแม่ผู้รับด้วยตัวเองเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องสอนให้ลูกรู้จักชื่อจริงตัวเอง อายุ เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ วิธีโทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ญาติ ตำรวจ เพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้ในกรณีฉุกเฉิน สอนวิธีโทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญ วิธีโทรทางไกลผ่านโอเปอเรเตอร์เรียกเก็บเงินปลายทาง โดยให้ลูกจำเบอร์บ้านและมีชื่อพ่อแม่ให้ได้ สอนให้รู้จักขอความช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆ เช่น การร้อง หรือตะโกน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด การปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบให้กับลูก ทั้งเรื่อง การเรียน การเล่นเกม การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภัยรอบข้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นแห่งใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น แห่งใหม่ โดยจะเป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา วัตถุเสพติดและชั้นสูตรโรคที่ทันสมัยของภาคอีสาน</p>
แนวหน้า	<p><b>เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสำอาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดันคุ้ม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 รวมทั้งให้แนวทางการคัดเลือกเครื่องสำอางผสมสมุนไพรเพื่อรับตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสำอาง ให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติในระดับสากล ประจำปี 2559 โดยจัดประชุมวิชาการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม 230 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ ออย.</p>
ข่าวสด	<p><b>พัฒนาบริการอาชีวอนามัยพื้นฐาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการบริการอาชีวอนามัยพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบอาชีพในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้การจัดการบริการอาชีวอนามัย ทบทวนการดำเนินงาน และประสบการณ์ในการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในระบบ ในสถานประกอบการต่างๆ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามถิ่น</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ไอซีทีหรือ สธ. ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ในวันนี้จะหารือกับ รมว.สธ. เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสธ.ต้องการความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสาธารณสุข ซึ่งจะนำมาเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ รพ.สต. เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์เมื่อโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐเข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้ว นอกจากนี้ ยังหารือถึงการพัฒนารฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา การเฝ้าระวังของประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดที่อาจขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สร้างสุขภาวะสตรีวัยแรงงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สสส. และเสถียรธรรมสถาน จัดแถลงข่าว “สตรี คือ สติ” โดยจากการสำรวจของสายด่วนกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เป็นปัญหาสำคัญอันดับ 1 ของสตรีวัยแรงงาน รองลงมาคือ ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก และปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้ ยังพบว่าโรคซึมเศร้า เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากความเจ็บป่วยและพิการของหญิงไทย จึงร่วมกันจัดอบรมแกนนำจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานที่ดี มีเป้าหมายการสร้าง Health Promoter จำนวน 1,000 คน ใน 15 พื้นที่เป้าหมาย พร้อมกับถอดบทเรียนองค์ความรู้พัฒนาเป็นเครื่องมือการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดไปยังกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p><b>มอบลู่แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. จัดงานมอบลู่เกียรติคุณเพื่อขอบคุณทีมแพทย์อาสาในโครงการแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว (SOS Specialist) นำโดย นพ.อดุลย์ชัย ธรรมมาแสงเสริฐ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทีมแพทย์อาสาในโครงการ ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทาง 33 คน จาก 14 สาขาวิชาชีพ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในยุคดิจิทัล ให้ผู้คนได้รับคำแนะนำ ข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นจริง ชัดเจน และถูกต้อง หยุดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ในชื่อ “แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว” ทั้งเว็บไซต์และเฟซบุ๊กมีผู้รักสุขภาพติดตามหลักแสน</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ จับประเด็น	<p><b>กำหนดขยะมูลฝอยห้ามนำเข้าประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย ฯลฯ เพื่อยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้สินค้าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดนิยามขยะมูลฝอยที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ขยะมูลฝอยที่เก็บจากแหล่งกำเนิดจากชุมชน ตามพิกัดศุลกากรที่ 3828.10.00 เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงเศษกระดาษ เศษอะลูมิเนียม และเศษเหล็ก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p><b>ชยะส่งกลิ่นเหม็นกระทบ รพ.สันป่าตอง</b></p> <p>-เสนอข่าว มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และรพ.สันป่าตองเชียงใหม่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากชยะที่ผู้ประกอบการนำมาทิ้งบริเวณบ่อดินเก่าหลังรพ.นานกว่า 10 ปี จนชยะล้นบ่อ เมื่อฝนตกทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว ทำให้คนไข้ บุคลากรในรพ. รวมทั้งชาวบ้านใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อน โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้ถูกร้องเรียนและถูกดำเนินคดี จนศาลพิพากษาปรับเงิน แต่ยังไม่ลักลอบนำชยะมาทิ้งในตอนกลางคืน นอกจากนี้ ยังมีการนำชยะไปทิ้งในบริเวณที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับรพ.อีกแห่งหนึ่ง</p> <p>นพ.วิรัช กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการรพ.สันป่าตอง เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลยุหว่า และได้รับหนังสือว่า ได้แก้ไขปัญหากลักลอบนำชยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวโดยจัดทำป้ายเตือนและนำท่อซีเมนต์มาปิดทางเข้าออกบ่อชยะ หลังจากนั้น วันที่ 21 กรกฎาคม พบว่ามีกรรือทำลายท่อปูน และวันที่ 26 กรกฎาคม มีการนำชยะมาทิ้งอีก ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม เทศบาลได้นำแท่งเสาเข็มและท่อปูนมาปิดทางเข้าออกบ่อชยะเป็นครั้งที่ 2 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ได้รับรายงานว่ามีกรรือลักลอบนำชยะไปทิ้ง พบแท่งปูนเสาเข็มและท่อปูนถูกรื้อออก จึงได้มีการนำท่อปูนและหัวเสาเข็มไปปิดทางบริเวณดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3</p>
แนวหน้า	<p><b>ลดสถิติอันตรายจากการทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) โดยนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ซึ่งในปี 2559 ได้ร่วมมือกัน 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2560 ตั้งเป้าหมายเพิ่มความร่วมมือเป็น 10 กระทรวง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการทุกประเภทและบริการสาธารณะ</p>
เดลินิวส์	<p><b>ระยองคว่ำรางวัลอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อและนวัตกรรม โครงการอาหารปลอดภัยจาก ออย. โดยใช้เกมถาม-ตอบ และการตูน Animation เทคโนโลยีใกล้ตัวที่เยาวชนให้ความสนใจสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน บนมือถือหรือแท็บเล็ต มาเป็นตัวช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เยาวชนได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้เรื่องการบริหารโภชนาการปลอดภัย</p>